

Số: 279 /BC-UBND

Phong Điền, ngày 27 tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO TÓM TẮT**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020**

#### **A. Tổng quan về tình hình thực hiện về phát triển KTXH**

##### **I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

Nghị quyết HĐND huyện đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, đối với các chỉ tiêu đã thực hiện như: (3) Tổng thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn đã thực hiện 114,67 tỷ đồng, đạt 44,5%KH (trong đó, thu từ đấu bán quyền sử dụng đất 67,3 tỷ đồng, đạt 61,2%KH); (5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đã thực hiện 29.157 tấn, đạt 48,6%KH; (7) Bê tông hóa giao thông nông thôn đã thực hiện 10km/10km, đạt 100%KH; (10) Tỷ lệ huy động học sinh cơ bản thực hiện đạt theo kế hoạch, tuy nhiên, chỉ tiêu thành phần về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt kế hoạch đề ra (71,6%/84%KH).

Dự báo trong năm 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu, chỉ tiêu thành phần cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt mới có khả năng đạt theo kế hoạch, như: Chỉ tiêu về thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn; tổng sản lượng lương thực có hạt; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới...

##### **II. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực:**

1. Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo cấy 5.035,03 ha lúa, năng suất đạt 57,9 tạ/ha; Vụ Hè Thu 2020 đã gieo sạ 4.626,71ha ; đã duy trì sản xuất lúa theo hướng VietGAP khoảng 2000 ha/ vụ; sản xuất 200 ha lúa theo quy trình VietGAP, đạt 100% kế hoạch, 62 ha lúa hữu cơ đạt 62% so với kế hoạch; các cây trồng khác như Sắn đã trồng 1.198,5/1.200 ha kế hoạch nhưng do bị nhiễm bệnh khảm lá sắn nên đã tiêu hủy 835,5 ha, Lạc đã trồng 805ha/1.035 ha kế hoạch; Ném đã trồng là 159,9 ha; Cây sen đã trồng 393,94 ha, Cây ăn quả có 600ha. Triển khai thực hiện nâng cấp hoàn thiện 04 sản phẩm tham gia chương trình OCOP (gạo hữu cơ An Lỗ, Rượu Ô Lâu, Ném Điền Môn, Thanh trà Phong Thu). Tiếp tục triển khai dồn điền đổi thửa trong năm 2020 trên diện tích 676,37 ha, nâng tổng diện tích lên khoảng 2.020,78 ha; đã rà soát chuyển đổi 12ha lúa kém hiệu quả sang trồng sen và chuyển đổi 31,5 ha lúa bị thiếu nước không sản xuất được trong vụ Hè thu chuyển sang trồng đậu tương, đậu đỗ,.. Tiếp tục tập trung công tác kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh môi trường và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm. Hiện 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã công bố hết dịch bệnh DTLCP; đã xây dựng đề án chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt để tái đàn sau dịch. Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 06 tháng đầu năm là 349,4 ha, đạt 42,64% kế hoạch, Sản lượng thủy sản 6

tháng đầu năm đạt 2.077 tấn, đạt 27,55% kế hoạch. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 3,75 ha nuôi ốc hương trên ao nuôi tôm và 02 ha nuôi cá nước lợ. Tập trung triển khai phương án PCCCR, phương án bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC để nâng cao giá trị rừng trồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã hướng dẫn thành lập 01 HTX nuôi trồng thủy sản Trung Đông, Điền Hương; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để tiến hành thành lập HTX thanh trà Phong Thu, HTX dịch vụ thủy sản Phong Hải. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và tập trung nguồn lực tạo điều kiện để 02 xã tiếp tục đạt chuẩn trong năm 2020, dự kiến cuối năm 2020 có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

## 2. Lĩnh vực Công nghiệp- TTCN, thương mại và dịch vụ:

Huyện đã tích cực phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau khi kiểm chế được đại dịch COVID-19. Đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và phối hợp kêu gọi, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát các dự án trên địa bàn như: Nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tại xã Phong Thu, Công ty Kanglongda, kêu gọi đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf của Tập đoàn FLC, dự án của Tập đoàn Cotana...; đồng thời giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp (*liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi của Công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm, tình hình thiếu nợ*). Các làng nghề truyền thống được duy trì, dịch vụ về du lịch và thương mại có bước phát triển khá; đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Ước thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 là 114,67 tỷ đồng, đạt 44,5% so với dự toán HĐND huyện giao, đạt 59,6% so với dự toán tỉnh giao, tăng 68,6% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách huyện từ đầu năm đến nay là 296,82 tỷ đồng bằng 50% dự toán. Hiện đang thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu và thực hiện chi tiết kiệm đảm bảo các hoạt động trên địa bàn trong thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

**4. Công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch:** Tổng số kế hoạch vốn đã thông báo đầu tư xây dựng cơ bản là 163,394 tỷ đồng cho 113 công trình; đã phân bổ hỗ trợ 305 tấn xi măng xây dựng giao thông nông thôn và sửa chữa hệ thống kênh mương theo cơ chế đặc thù cho các địa phương năm 2020 và tiếp tục phân bổ thêm khoảng 3.000 tấn trong thời gian tới. Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Phong Điền; Đề án đề nghị công nhận đô thị Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Phong Điền, Điền Lộc; Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp lập Đề án thành lập thị xã Phong Điền theo kế hoạch của UBND tỉnh.

**5. Lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.** Đến nay, công tác cấp mới GCNQSDĐ đạt 97,85% theo số thừa (tăng 0,19% so với cùng kỳ)

và 94,57% theo diện tích (tăng 0,17% so với cùng kỳ). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nhất là khai thác cát sỏi lòng sông đảm bảo theo quy hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 31 công trình, dự án; đã thu hồi đất với diện tích 61,156 ha và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 35,256 tỷ đồng.

**6. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:** Chỉ đạo ngành giáo dục tập trung công tác dạy học đảm bảo chương trình, kế hoạch; đến nay, toàn huyện có 48/67 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt 71,6%); rà soát, thực hiện việc sáp nhập các trường tại xã Điền Môn và Điền Hòa theo đúng lộ trình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử trên địa bàn. Triển khai thực hiện phục dựng nhà đại chúng xã Phong Mỹ; phối hợp thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích tỷ lệ 1/500; thực hiện trùng tu 03 nhà rường và các di tích khác tại làng cổ Phước Tích. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó đã thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức rà soát, phê duyệt chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

**7. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:** Tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự và thực hiện huấn luyện dân quân, tự vệ. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo 100% kế hoạch. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tai nạn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh nông thôn... tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

**8. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành:** Tiếp tục triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, **nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp từ huyện đến cơ sở**. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất; tập trung giải quyết là 40/64 đơn thư, khiếu nại, đạt tỷ lệ 62.5%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công huyện từ đầu năm đến nay đạt 90,4%; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đúng hạn mức độ 3 đạt 95,5%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 97,5%.

### **III. Những tồn tại, hạn chế:**

*Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:* Một số chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu thành phần trong nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra; **việc liên kết với các Doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chưa thật sự bền vững; việc hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân tiếp cận một số chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện chưa tốt.** Nguy cơ dịch bệnh gia súc,

gia cầm và thủy sản xảy ra vẫn đang còn cao, ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả chăn nuôi của người dân, đặc biệt dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Vai trò của một số HTX nông nghiệp trong việc thúc đẩy, phát triển kinh tế hộ còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển trang trại như hệ thống điện, đường giao thông tại các vùng quy hoạch còn hạn chế.

*Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại:* Tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản tại cụm công nghiệp Điền Lộc và các điểm tiểu thủ công nghiệp chậm. Một số ngành nghề truyền thống khó phát triển như gốm Phước Tích (*do thiếu lao động, thiếu thị trường, chưa có nhà đầu tư quan tâm*), nghề rèn Hiền Lương tồn tại theo quy mô hộ, không sản xuất được sản phẩm hàng hóa.

*Trong lĩnh vực quy hoạch, kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ bản:* Việc triển khai công tác xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của huyện, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp so với kế hoạch. Công tác lập quy hoạch đô thị chưa đảm bảo kế hoạch. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình hạ tầng phục vụ bán đấu giá năm 2020 trên địa bàn chậm so với yêu cầu kế hoạch gây ảnh hưởng tiến độ tổ chức bán đấu giá cũng như kế hoạch thu ngân sách của huyện.

*Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường,* công tác cấp đổi giấy chứng nhận còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Công tác phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn chưa đảm bảo theo kế hoạch. Quá trình kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, khoáng sản chưa quyết liệt. Việc triển khai đề án “Ngày chủ nhật xanh” ở một số nơi không được duy trì thường xuyên.

*Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, du lịch:* Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Việc phát triển du lịch còn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

*Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền:* Một số CBCCVV chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao; công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc thực hiện chưa chu đáo.

- *Tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội,* nhất là tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội về cờ bạc, tín dụng đen có giảm, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

\* **Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế** trên có nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân khách quan liên quan dịch bệnh COVID-19 thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; chỉ đạo công việc còn dàn trải; việc phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng; thiếu sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong một số công việc cụ thể thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa thể hiện rõ nét. Trình độ, năng lực, trách



nhiệm, thái độ, chất lượng tham mưu của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế.

## **B. Những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020:**

**1. Về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:** Chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu năm 2020. Hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm giống sen tại xã Phong Hiền - Phong Điền. Triển khai đề án chăn nuôi lợn tập trung kết hợp với trồng trọt theo hướng an toàn sinh học, trong đó tập trung thực hiện tại xã Điền Môn, Điền Hòa. Rà soát quy hoạch lại các vùng nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm trên cát để có điều kiện quản lý và tổ chức cấp phép điều kiện nuôi trồng theo quy định. Triển khai các mô hình nuôi tôm công nghệ cao có liên kết với Công ty CP để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Điền Hương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng lâm sản ngoài gỗ và trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 đối với 02 xã: Điền Môn và Phong Xuân.

**2.** Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn phụ hồi sản xuất và hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Nghiên cứu phương án mở rộng Khu công nghiệp Phong Điền. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ về du lịch và thương mại. Phối hợp triển khai hoạt động trong chương trình Festival Huế năm 2020 trên địa bàn, thực hiện chương trình kích cầu du lịch, ưu tiên tập trung công tác xúc tiến, quảng bá thị trường nội địa trong năm 2020. Tổ chức lại sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các nghề và làng nghề truyền thống theo hướng kết nối với phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi chợ An Lỗ.

**3.** Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, quy hoạch phân khu các điểm dân cư đô thị mới Phong An. Tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Phong Điền; Đề án đề nghị công nhận đô thị Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV; triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Phong Điền về việc triển khai các nội dung theo quy định về trình tự, thủ tục để thành lập thị xã Phong Điền.

Đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa bão, chú trọng công tác giải ngân để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp. Ưu tiên giải quyết các vướng mắc và hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: Dự án mở rộng chợ An Lỗ, chỉnh trang khu dân cư Bồ Điền, hạ tầng kỹ thuật làng cổ Phước Tích... Hoàn thành dự án phục dựng Nhà đại chúng của chiến khu Hòa Mỹ, nhà trưng bày sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên... Chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La

Sơn, đường dây 500Kv Quảng Trạch-Dốc Sỏi, khu công nghiệp Phong Điền-Viglacera...

4. Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2020. Đẩy nhanh việc đầu tư kết cấu hạ tầng để phục vụ công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời rà soát lại quỹ đất để quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất đấu bán, đấu cho thuê quyền sử dụng đất tại các khu vực: dọc Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Bồ Điền, Phong An, ngã tư Tỉnh lộ 9-Quốc lộ 1A, khu vực Cầu Hòa Xuân-chợ Điền Lộc... Thực hiện tốt các kịch bản khi nguồn thu ngân sách không đảm bảo do tác động của dịch COVID-19 theo thứ tự ưu tiên. Điều hành chi ngân sách theo phương châm “*Thu giảm-chi giảm*”. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

5. Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, nhất là quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác cát sỏi, đất san lấp. **Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”**. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm như: Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi; Đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn; Dự án Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Viglacera; ...

6. Quan tâm chỉ đạo tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội: Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm chu đáo, an toàn, đúng quy định. Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão, lốc, sét, tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho nhân dân nói chung và cho trẻ em nói riêng trong dịp hè và mưa bão. **Củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các trường học và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2020 - 2021**. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì trường đã đạt chuẩn sau khi đánh giá lại. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện; phát động các phong trào thể dục, thể thao quần chúng; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

7. Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiểm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác, nhất là tín dụng đen, tệ nạn đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá qua mạng, trộm cắp tài sản, ma túy... Chủ động và thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy và chữa cháy. Hoàn thành công tác thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn huyện. Bảo

vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV và Đại hội Đảng các cấp

**8.** Chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đề án thành lập thị xã Phong Điền và rà soát, sáp nhập các xã để thành lập Phường trực thuộc thị xã Phong Điền; giải quyết khó khăn, vướng mắc khi tiếp nhận quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhân khẩu, hộ khẩu theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về địa giới hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, phát huy vai trò của người đứng đầu của các cơ quan, địa phương, đơn vị. **Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế công khai, dân chủ ở cơ sở, trong hoạt động cơ quan, chế độ tiếp dân và giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị cử tri và các phản ánh qua Trung tâm đô thị thông minh của tỉnh.** Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp HĐND theo luật định../.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Đức Hùng**